

เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ
(ด้านเกษตรหมุนเวียน)

19. นายอาแว มานะ

ข้อมูลทั่วไป

นายอาแว มานะ (อายุ 52 ปี) เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ด้านปลูกผักหมุนเวียนในดินทรายจัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53/2 บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พิกัด 47N E787386 N744199 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 4 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 2 ราย รายได้ ครัวเรือน 96,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

เดิมประกอบอาชีพทำงานก่อสร้าง มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว จึงมีแนวคิดที่จะทำเกษตรในพื้นที่บริเวณข้างบ้าน แต่มีปัญหาเรื่องดิน มีสภาพเป็นดินทรายจัด จึงปรึกษากับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง พร้อมได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดมีแรงบันดาลใจในการทำเกษตร หลังจากได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในด้านต่างๆมาปรับใช้ในพื้นที่ตัวเองทำการเกษตรปลูกผัก มีผักไว้บริโภค สามารถจำหน่ายสร้างรายได้และเป็นอาชีพแก่ครอบครัว

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรหมุนเวียนในพื้นที่ดินทรายจัด จำนวน 2 แปลง แปลงข้างบ้าน จำนวน 3 งานและแปลงที่สวน จำนวน 4 ไร่ โดยปลูกผักหมุนเวียน อาทิ ถั่วพู ถั่วฝักยาว และบวบเหลี่ยม เป็นต้น



องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินทรายจัด รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน อาทิ ปูนขาว ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปิซิปุ๋ยสด และสารเร่ง พด. ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักผสมผสาน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกพืชผักในพื้นที่ดินทรายจัด และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ และถั่วพู จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

4. มีกิจกรรมด้านการทำเกษตรผสมผสาน การปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง อย่างต่อเนื่อง เน้นพืชเศรษฐกิจ การผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถเป็นจุดเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในชุมชนได้

ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป